

ข้อมูลการลงโทษข้าราชการกรมปศุสัตว์
ประจำปีงบประมาณ 2552

1. เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในเรื่องการฉีกทำลายหนังสือราชการ จำนวน 2 ฉบับ และทะเลาะวิวาทโดยใช้กำลังทำร้ายร่างกายกับผู้อื่น ในเวลาและสถานที่ราชการ ลงโทษภาคทัณฑ์
2. สัตวแพทย์ชำนาญงาน ได้สั่งซื้อสินค้าจำพวกยารักษาสัตว์ในนามส่วนตัวจากร้านค้า แต่ออกใบสั่งซื้อ โดยใช้ข้อความที่ระบุชื่อหน่วยงานแห่งหนึ่งของกรมปศุสัตว์ และได้ลงนามเป็นผู้ออกใบสั่งซื้อจำนวน 3 ครั้ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 605,400 บาท ทำให้ผู้ขายเข้าใจว่าหน่วยงานแห่งนั้นเป็นผู้ซื้อจึงตกลงขายสินค้าให้ และได้ออกเช็คเพื่อชำระราคาสินค้าทั้ง 3 ครั้งดังกล่าว แต่ร้านค้าไม่สามารถนำเช็คไปขึ้นเงิน จากธนาคารได้เนื่องจากบัญชีธนาคารปิด เมื่อร้านค้าติดตามทวงถามให้ชำระหนี้หลายครั้ง แม้จะได้ชำระหนี้จำนวน 130,000 บาท แต่ก็มีพฤติการณ์ประวิงเวลาและสร้างเงื่อนไข ในการที่จะชำระหนี้ โดยไม่ชำระหนี้อย่างต่อเนื่อง จนเป็นเหตุให้มีการร้องเรียนและถูกฟ้องเป็นคดีอาญาในความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 ลงโทษตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 1 เดือน
3. เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน และการพัสดุ ไม่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ ทอดทิ้งหรือละทิ้งหน้าที่ราชการบ่อยครั้ง ทำให้เกิดปัญหา ในเรื่องการส่งมอบของการตรวจรับ และการออกใบสั่งจ้าง, ใช้คอมพิวเตอร์ของทางราชการในกรณีที่ไม่เหมาะสม ในเวลาราชการ, ใช้ถ้อยคำไม่สุภาพกับผู้มาติดต่อราชการ ผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ไม่มีผู้ใด ตัดใจและถือเอาความ และรับเงินที่เบิกจ่ายจากทางราชการ แล้วไม่นำไปคืนให้ผู้อำนวยการศูนย์ เพราะเข้าใจว่าเป็นเงินกองกลาง โดยได้ชี้แจงเหตุผลให้ผู้อำนวยการศูนย์ ทราบในภายหลังและทำหนังสือหลักฐานการยืม มอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับผิดชอบงานเพียงผู้เดียว เกินกว่าที่ควรจะเป็น จนทำให้ผู้เห็นว่ามีได้ปฏิบัติงานใด ๆ เลย ลงโทษลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
4. ปศุสัตว์อำเภอ 7 ถูกศาลฎีกาพิพากษาจำคุก ในกรณีกระทำผิดอาญาซื้อขายยกเงิน กรณีได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนนำสินค้าไปจำหน่ายเมื่อระหว่างเดือนมีนาคม 2544 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2545 ซึ่งได้จำหน่ายแก่ลูกค้ารวม 6 ราย แต่ไม่นำค่าสินค้าที่ได้รับจากลูกค้าหรือไม่นำสินค้าที่รับไปมาคืนแก่เจ้าของสินค้า โดยเบียดบังทรัพย์สินดังกล่าวเป็นของตนเองหรือของบุคคลที่สามโดยทุจริต ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 วรรคแรก ให้จำคุก 1 ปี 15 เดือน จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ พิพากษาแก้เป็นว่า โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี โจทก์ฎีกา ศาลฎีกาพิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น และคำพิพากษาถึงที่สุด ลงโทษปลดออกจากราชการ

5. สัตวแพทย์ชำนาญงาน ได้นำหนังสือใบรับรอง สุขศาสตร์ซากสัตว์ปีกก่อนการเคลื่อนย้าย เลขที่ (ร. 3 หรือ ร.4) ที่มีลายมือชื่อของปศุสัตว์อำเภอ มาลบแก้ไขและเขียนข้อความทับลงไป โดยใช้ใบรับรองฉบับดังกล่าว เพื่อให้ผู้มีชื่อประกอบการเคลื่อนย้ายซากเปิดสดแช่แข็ง จำนวน 800 กิโลกรัม และได้นำหนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์ปีกฉบับดังกล่าว ไปให้นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ ลงนามโดยไม่ผ่านหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์แต่มีการตรวจพบก่อนและไม่ปรากฏว่ามีพฤติการณ์ทุจริตลงโทษตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 3 เดือน
6. นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ ได้เป็นผู้ลงนามเอกสารบันทึกข้อความสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเรื่องขอให้ตรวจสอบและรับรองสถานที่ปลายทางเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกโดยอ้างว่าตนเองเป็นผู้รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัด ทั้งที่ในวันดังกล่าวผู้รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัด ในอันดับที่ 1 อยู่โดยไม่ปรากฏว่า เดินทางไปปฏิบัติราชการที่ใด และได้ลงนามในเอกสารดังกล่าว ซึ่งมีร่องรอยแก้ไขปรากฏอยู่อย่างชัดเจน ลงโทษตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 1 เดือน
7. ปศุสัตว์จังหวัด ได้มีคำสั่งหรืออนุญาต หรือมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด หักเงินค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการในพื้นที่ (ประเภท ข.) ของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด โดยกันเงินส่วนหนึ่งจากเงินค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการเต็มจำนวนที่จะต้องจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ขอเบิกบางคนทำให้ได้รับเงินไม่ครบจำนวนตามที่ตนขอเบิก โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่จัดสรรนั้น มาใช้ประโยชน์ส่วนรวมเป็นค่าใช้จ่ายของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ในส่วนที่ไม่สามารถเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณได้ แม้จะเป็นการกระทำโดยไม่มีเจตนาทุจริต และเจ้าหน้าที่ที่ถูกหักเงินส่วนใหญ่ทราบและยินยอมให้มีการหักเงิน แต่เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวไม่มีการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายให้สามารถตรวจสอบได้ และเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่บางรายได้รับความเดือดร้อน ลงโทษตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 1 เดือน
8. สัตวแพทย์ปฏิบัติงาน ได้เมาสุราและส่งเสียงดังบนที่ว่าการอำเภอ สร้างความเดือดร้อนให้แก่ข้าราชการและประชาชนที่มาติดต่อราชการ ลงโทษภาคทัณฑ์
9. เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ไม่มาปฏิบัติราชการ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2551 ติดต่อกันโดยไม่กลับมาปฏิบัติราชการอีกเลยจนถึงปัจจุบัน โดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ และเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตาม ข้อ 4 (2) แห่ง กฎ ก.พ. ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2539) ลงโทษไล่ออกจากราชการ
10. ปศุสัตว์จังหวัด ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการเคลื่อนย้ายโค - กระบือ ตามโครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ที่กรมปศุสัตว์ดำเนินการส่งมอบให้แก่เกษตรกร เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2550 ไม่ตรวจเอกสารหลักฐานบัตรประจำตัวสัตว์ให้รอบคอบก่อนอนุญาตให้เคลื่อนย้ายสัตว์ไปยังท้องที่ปลายทาง ไม่กำกับดูแลการจัดการคอกพัก ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ทำให้เกิดความผิดพลาดในการจัดทำเอกสารประจำตัวสัตว์ และไม่กำกับดูแลให้มีการเปลี่ยนวัสดุสิ่งปฏองพื้นรถบรรทุกที่จะส่งสัตว์ไปยังท้องที่ปลายทาง และอนุญาตให้นำสัตว์ที่กักไว้เพื่อดูอาการไม่ครบ 21 วันไปยังจังหวัด ลงโทษตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 1 เดือน

11. สัตวแพทย์ชำนาญงาน ไม่มาปฏิบัติราชการ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2552 ติดต่อกันในคราวเดียวกัน โดยไม่กลับมาปฏิบัติราชการอีกเลยจนถึงปัจจุบัน โดยไม่มีเหตุผลอันควรและมีพฤติการณ์จงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ลงโทษไล่ออกจากราชการ
12. ปศุสัตว์อำเภออาวุโส ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการเคลื่อนย้ายโค-กระบือ ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ที่ผ่านการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์ เพื่อนำไปกักโรคที่คอกพัก เพื่อกรมปศุสัตว์ดำเนินการส่งมอบให้แก่เกษตรกร เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2550 ไม่ทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ให้ครบพร้อมการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ในแต่ละครั้งลงข้อมูลลำดับสัตว์และกรอกเบอร์หูในบัตรประจำตัวสัตว์ไม่ครบถ้วน ตามระเบียบปฏิบัติที่กรมปศุสัตว์ได้กำหนดไว้ ติดเบอร์หูไม่ถูกต้องทำให้เบอร์หูหลุดหายไปเป็นจำนวนมากยากต่อการตรวจสอบข้อมูลประวัติของสัตว์แต่ละตัว ลงโทษตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 3 เดือน
13. ปศุสัตว์อำเภออาวุโส ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการเคลื่อนย้ายโค-กระบือ ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ที่ผ่านการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์ แล้วนำมาพักไว้ที่คอกพัก ในพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ ไม่ได้ทำบันทึกส่งกักสัตว์ การจัดการเกี่ยวกับสัตว์ที่เข้ากักไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่มีการแบ่งชุดเป็นคอกย่อย ๆ และนำสัตว์เข้ามารวมกันหลายชุด ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบอาการสัตว์ได้ละเอียดทุกตัว ทั้งมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคซ้ำอีกเป็นผลให้สูญเสียวัคซีนตลอดจนลงข้อมูลในบัตรประจำตัวสัตว์บางฉบับ ไม่สอดคล้องกับใบอนุญาตเคลื่อนย้ายจากจังหวัด อีกทั้งปล่อยให้สัตว์เข้าร่วมพิธีโดยที่กักไว้ดูอาการไม่ครบ 21 วัน ลงโทษตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 3 เดือน